



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 9 เดือนมกราคม พ.ศ.2550 หน้า 25

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ครู 5 ปี ต้องชัด

คอลัมน์ เลาะเลียบคลองผดุงฯ

ตุลย์ ณ ราชดำเนิน tulacom@gmail.com

โครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี(หลักสูตร 5 ปี) หรือรู้จักกันว่า ครู 5 ปี หรือครูพันธุ์ใหม่ เกิดขึ้นหลังจากมีการปฏิรูปการศึกษาตามนัยแห่ง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติปี พ.ศ.2542 ที่กำหนดว่าระบบและกระบวนการผลิตพัฒนาครูจะต้องปรับเปลี่ยนให้ได้ครูที่มี ศักยภาพ คุณภาพ สมกับเป็นวิชาชีพชั้นสูง จึงได้มีการผลิตครูระบบใหม่เกิดขึ้น ออกแบบ หลักสูตรเป็น 5 ปี

แรกๆนั้นรัฐบาลชุดที่ผ่านมาได้จัดสรรทุนให้ทั้งสิ้น 2,500 ทุนๆละ 69,000 บาทต่อปี มีสัญญาว่าจบแล้ว จะได้รับการบรรจุทันที พร้อมได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยให้มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในสาย ครุศาสตร์รวมทั้งให้มหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตครูบางแห่ง ไม่ใช่ทั้งหมด แบ่งกัน รับเอาไปดูแลจัดการ

สังคมและในวงวิชาการต่างคาดหวังว่า "ครูห้าปี" จะเป็นสายเลือดใหม่และผู้นำทางการศึกษารุ่นใหม่ที่จะ มากู้วิกฤตศรัทธาในวิชาชีพครู

เพราะมันใจว่าภายใน 5 ปีดังกล่าว กฎหมายกำหนดว่าจะต้องมีการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปีนั้นมีประโยชน์ เพิ่มคุณภาพ เพิ่มอุดมการณ์และวิญญานของความเป็นครูได้อย่างแท้จริง

แต่แล้วอยู่ๆมีการล้มกระดานไม่มีการเปิดรับคนเข้าเรียนครู 5 ปี ในรุ่นต่อมา แถมมีข่าวออกมาว่าไม่มีการบรรจุให้ตามสัญญา โดยเฉพาะนักศึกษาครู 5 ปีที่เรียนในราชภัฏลดลงเหลือทุนละ 25,000 บาทต่อปี เพราะมีการรับเกินโควตา จึงต้องมีการกระจายบขออกไปให้ทั่วถึง

ดังนั้น นักศึกษาในโครงการครู 5 ปี จึงมีเพียงรุ่นเดียวที่ยังอยู่ในสัญญา และยังคงเรียนหนักท่ามกลางความสับสนและความไม่แน่นอนในการจะได้รับการบรรจุเมื่อจบออกมาแล้ว

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการ ครู 5 ปี คงไม่เหมือนโครงการครุทายาท ในอดีตที่กลายเป็นตราบาปติดตัวกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) อันเป็นผลมาจากหน่วยงานหลัก คือ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ(สพช.) ไม่ยอมบรรจุทุกๆที่เป็นเจ้าของโครงการเอง

ศธ.คงต้องพูดถึงครู 5 ปีทุกอย่างออกมาให้ชัด มิเช่นนั้นจะถูกมองว่า หลอกเด็กอีกแล้ว

หน้า 25